

การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

นำเสนอเมื่อ : 12 ม.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้ง เรื่อง
การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระลอกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว.๑๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๒๓
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

๒. แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (แนบท้ายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๓๔๐๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ตามประกาศที่อ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่
๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เช่น การสื่อสารแบบทางไกล
หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษา
อาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า กรมการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ส่งมาด้วย ๑ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการโครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุดที่ส่งมาด้วย ๒
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดส่งอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในกรณีสถานศึกษาปิดเรียน
ด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

๑. ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน ส่งนมชนิด ยู เอช ที
(UHT) ทั้งนี้ในวันจัดส่งผลิตภัณฑ์นมดังกล่าว ต้องมีอายุสำหรับการบริโภคเหลือไม่น้อยกว่า ๔ เดือน หรือ

๒. การส่งนมพาสเจอร์ไรส์ กรณีผู้ประกอบการ หน่วยจัดซื้อ และโรงเรียนได้ตกลงกันจะจัดส่ง
นมพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งในการตกลงดังกล่าวคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม
ขณะขนส่งและเก็บรักษาคุณภาพนมชนิดพาสเจอร์ไรส์ ที่ต้องรักษาไว้ในอุณหภูมิไม่เกิน ๔ องศาเซลเซียส
และจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้หน่วยจัดซื้อ หรือโรงเรียน ในระยะเวลาวันเว้นวัน หรือวันเว้น ๒ วัน แล้วแต่กรณี

ซึ่งการบริหารจัดการรับส่งผลิตภัณฑ์นมให้กับนักเรียน หรือผู้ปกครอง ให้ยึดตามมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
อย่างเคร่งครัด

ในการนี้

ในการนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการบริหารจัดการ รับ และส่งมอบอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนได้ดื่มในระหว่างการปิดเรียน ด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยและมติของคณะกรรมการอาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ ตามแนวปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสนธิ แยมเกษร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๘๕๘

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน